

PHỤ LỤC 02

Các nội dung đăng trên chuyên mục Diễn đàn cử tri

(Kèm theo Báo cáo số: 16/BC-TTHĐND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh)

TT	Bài viết/phóng sự	Nội dung phản ánh	Thời gian	Do Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo
I	Báo Kon Tum			
1	Sớm sửa chữa đường hư hỏng, xuống cấp	Hiện nay hàng ngày trên tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 675 đi xã Vinh Quang (<i>thành phố Kon Tum</i>) có nhiều xe chở vật liệu chạy qua làm cho tuyến đường này xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn trong việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, người dân kiến nghị chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng sớm khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo việc đi lại thuận lợi, an toàn.	Số 4033, ngày 11/01/2023	x
2	Xem xét gỡ vướng Quy hoạch ở Đăk Cấm	Trên địa bàn còn có dự án quy hoạch đã lâu năm, nhưng không được triển khai thực hiện. Điều này gây khó khăn cho người dân địa phương, bởi họ không thể xây nhà, chia đất cho con cái... do vướng “quy hoạch treo” làm ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi của người dân. Người dân xã Đăk Cấm đề nghị chính quyền các cấp và ngành chức năng tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xóa bỏ “quy hoạch treo” hoặc có giải pháp khác để giải quyết vấn đề, nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.	Số 4046, ngày 08/02/2023	x
3	Ngăn chặn tình trạng quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị	Hiện nay trên địa bàn thành phố Kon Tum vẫn xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân thực hiện thông tin, quảng cáo không đúng quy định như: treo, dán quảng cáo, rao vặt tùy tiện trên các trụ điện, tường rào khu vực mặt tiền đường phố ở nhiều nơi, tạo ra sự phản cảm, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Cử tri thành phố Kon Tum đề nghị, chính quyền các cấp cần chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo nhằm lập lại trật tự và bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn.	Số 4057, ngày 23/02/2023	x
4	Xem xét giá thu gom rác hợp lý	Thời gian qua đơn vị chức năng tăng giá thu gom rác thải hàng tháng của hộ gia đình cao hơn nhiều so với trước kia mà không giải thích lý do rõ ràng cho người	Số 4060, ngày	x

TT	Bài viết/phóng sự	Nội dung phản ánh	Thời gian	Do Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo
		dân biết. Cử tri đề nghị, UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo đơn vị làm dịch vụ thu gom, xử lý rác thải xem xét, điều chỉnh giá thu gom rác thải sinh hoạt hàng tháng của hộ gia đình cho phù hợp với mức thu nhập của người dân sống trên địa bàn.	28/02/2023	
5	Phát huy hiệu quả hộ lan bánh lốp trên đèo Lò Xo	Đèo Lò Xo (trên đường Hồ Chí Minh) qua địa bàn 02 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam được xem là cung đường tử thần và là nỗi ám ảnh cho các phương tiện tham gia giao thông qua đoạn đường này. Vì vậy, đề góp phần bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế những tai nạn nghiêm trọng, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giao thông nghiên cứu tiếp tục lắp đặt thêm hệ thống hộ lan bánh lốp tại những khu vực nguy hiểm (chưa được lắp đặt) để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông qua các đoạn đường này.	Số 4074, ngày 20/3/2023	x
6	Đăk Tô nỗ lực xóa nhà tạm cho người nghèo	Hiện nay trên địa bàn huyện Đăk Tô vẫn còn nhiều hộ dân còn nhà tạm, nhà dột nát, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì vậy, huyện Đăk Tô đang quyết tâm huy động các nguồn lực hỗ trợ và vận động nhân dân cùng tham gia đối ứng để từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhờ đó, hàng trăm hộ dân được an cư, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.	Số 4076, ngày 22/3/2023	x
7	Dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng	Mặc dù cử tri đã phản ánh nhiều lần nhưng đến nay, các dự án nằm dọc trên tuyến đường Trương Quang Trọng (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) vẫn khá ỉ ạch, thậm chí vẫn chưa thể triển khai. Nguyên nhân được biết vẫn chưa hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Kon Tum, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các công trình dự án; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục người dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.	Số 4908, ngày 21/4/2023	x
8	Cần quan tâm hỗ trợ để các doanh nghiệp phục	Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đình trệ, nhiều doanh nghiệp của tỉnh ta bị ảnh hưởng về kinh tế và gặp	Số 4102, ngày	x

TT	Bài viết/phóng sự	Nội dung phản ánh	Thời gian	Do Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo
	hồi và phát triển	nhiều khó khăn. Vì vậy, hiện nay các doanh nghiệp rất cần được quan tâm hỗ trợ các chính sách như: giảm lãi suất cho vay, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và tạo cơ chế... nhằm giúp cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển.	27/4/2023	
9	Cần làm mái che bảo vệ xe của người dân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Khi đến khám, chữa bệnh, thăm thân tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh mọi người đều phải trả phí giữ xe; tuy thu tiền giữ xe của khách, nhưng đơn vị trúng thầu giữ xe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh không bỏ kinh phí đầu tư xây dựng mái che cho khu vực bãi giữ xe tại bệnh viện, nhằm bảo vệ xe của người dân khỏi bị phơi giữa trời mưa, nắng gây hư hỏng. Người dân đề nghị, các đơn vị chức năng yêu cầu đơn vị trúng thầu xây dựng mái che khu vực bãi giữ xe nhằm bảo vệ tài sản của người dân.	Số 4117, ngày 18/5/2023	x
10	Cần có biện pháp để bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt	Cử tri trên địa bàn thành phố Kon Tum về tình trạng nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum cung cấp cho nhân dân trên địa bàn nhiều khi chưa đảm bảo chất lượng, nhất là vào những ngày mưa thì hệ thống nước do công ty cung cấp có hiện tượng cặn bẩn, nước đục, thậm chí có nhiều bùn... Người dân e ngại, sử dụng nguồn nước này phục vụ đời sống, sinh hoạt sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, cử tri đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum có biện pháp đầu tư cải tiến công nghệ, xử lý nước nhằm bảo đảm chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt, đời sống của người dân.	Số 4126, ngày 31/5/2023	x
11	Sớm giải quyết tình trạng ngập nước ở thành phố Kon Tum	Nhiều năm qua, trên địa bàn thành phố Kon Tum thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước sau những trận mưa lớn kéo dài, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, hoạt động kinh doanh của nhân dân, cũng như bộ mặt đô thị của thành phố. Cử tri và Nhân dân đã nhiều lần phản ánh, UBND tỉnh đã yêu cầu thành phố Kon Tum khẩn trương triển khai các giải pháp trước mắt để xử lý tình trạng ngập các tuyến đường. Tuy nhiên tình trạng ngập nước vẫn tái diễn khiến người dân bức xúc.	Số 4145, ngày 27/6/2023	x
II	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh			

TT	Bài viết/phóng sự	Nội dung phản ánh	Thời gian	Do Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo
1	Xử lý dứt điểm các trạm cân nông sản trái phép	Trên địa bàn tỉnh hiện có 136 trạm cân thu mua nông sản, trong đó có 31 trạm cân của tổ chức, doanh nghiệp và 105 trạm cân của hộ gia đình, cá nhân. Các trạm cân phần lớn nằm ở vị trí không phù hợp quy hoạch xây dựng hoặc chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt; không phù hợp quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; không phù hợp quy hoạch đấu nối giao thông... Cử tri kiến nghị các địa phương cân khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng này.	Phát ngày 22/02/2023	x
2	Quản lý trạm cân nông sản: vẫn loay hoay gỡ khó	Nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trạm cân nông sản hoạt động không đúng quy định pháp luật, khắc phục những hạn chế trong thời gian vừa qua. Các địa phương tăng cường xử lý các trạm cân thu mua nông sản vi phạm, đồng thời hướng dẫn các chủ cơ sở hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai, đấu nối giao thông, môi trường để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng điều kiện xây dựng, hoạt động theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.	Phát ngày 08/3/2023	Đài tự phát hiện (tiếp theo số trước)
3	Kiến nghị của cử tri về mở dải phân cách dự án đường Trường Chinh	Cử tri kiến nghị việc xây dựng giải phân cách cứng tại ngã tư Trường Chinh - Trần Nguyên Hãn sẽ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Vì ngã tư này là trục đường giao thương của nhân dân thành phố Kon Tum nói chung; giao thương với chợ Duy Tân, qua đường Sư Vạn Hạnh, đi qua Quảng trường 16-3...	Phát ngày 05/4/2023	x
4	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung thêm quy hoạch chỉ dẫn địa lý đối với cây Sâm Ngọc Linh	Cử tri các xã Đăk Plô, Đăk Nhoong và Đăk Man (huyện Đăk Glei) kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung thêm quy hoạch chỉ dẫn địa lý đối với cây Sâm Ngọc Linh tại các xã này để nhân dân nơi đây có cơ sở trồng và phát triển kinh tế.	Phát ngày 18/4/2023	x
5	Vướng mắc xử lý vi phạm hành lang đường bộ trên tuyến đường Hồ Chí Minh	Thời gian gần đây trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân, tổ chức tự ý đấu nối, san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn của tuyến đường khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; từ đầu năm 2022 đến nay Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường	Phát ngày 03/5/2023	x

TT	Bài viết/phóng sự	Nội dung phản ánh	Thời gian	Do Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo
		<p>hợp thuộc địa bàn các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà. Để đảm bảo an toàn, các ngành chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương cấp xã cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý đầu nối trái phép vào tuyến đường, bên cạnh đó Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 nên tham mưu Khu quản lý đường bộ III các văn bản hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký đầu nối, san ủi đất và cải tạo đất trong khu vực hành lang đường bộ theo đúng quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.</p>		
6	<p>Dân loay hoay vì vướng hành lang an toàn đường bộ</p>	<p>Nhiều năm nay việc xử lý lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông vẫn chưa được các cấp, ngành chức năng tìm ra được lời giải, đặc biệt đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc đường Hồ Chí Minh lại càng khó tháo gỡ. Chỉ riêng tại huyện Đăk Hà có 533 điểm vi phạm với 365 điểm chưa tháo dỡ, gần 1/3 số điểm vi phạm chưa tháo dỡ nằm dọc đường Hồ Chí Minh. Một trong những nguyên nhân vi phạm đến từ việc lấp hộ lan đường lấp lỏi vào nhà, đất của người dân, do đó không thể xây nhà ở để an cư. Những vướng mắc xoay quanh hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Đăk Hà đã sớm được người dân kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri cũng như gửi đơn đến Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 và Khu quản lý đường bộ III tại Đà Nẵng, đã được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nắm rõ nhưng lại chưa thể tìm được hướng tháo gỡ.</p>	<p>Phát ngày 17/5/2023</p>	<p>Đài tự phát hiện (tiếp theo số trước)</p>
7	<p>Báo động trẻ hoá tội phạm ma túy</p>	<p>Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy ở tỉnh Kon Tum có chiều hướng gia tăng trong thanh, thiếu niên, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri lo ngại điều này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn ở địa phương như: trộm cắp tài sản, đua xe trái phép, mua, bán, vận chuyển, tụ tập sử dụng ma túy trái phép... cụ thể ở huyện Ngọc Hồi (xã Pờ Y, Đăk Mế) mà còn là hồi chuông cảnh báo liên quan đến việc giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên ở vùng đồng bào DTTS. Mặc dù phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đề ra nhiều biện pháp triệt phá, phòng chống nhưng tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy</p>	<p>Phát ngày 30/5/2023</p>	<p>x</p>

TT	Bài viết/phóng sự	Nội dung phản ánh	Thời gian	Do Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo
		cho gia đình, xã hội dẫn đến tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng trẻ hoá...		
8	Phát triển kinh tế ban đêm - kỳ vọng của cử tri	Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh ban hành Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đề án, phát triển kinh tế ban đêm tập trung phát triển 4 lĩnh vực: Dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí; dịch vụ ăn uống; dịch vụ mua sắm; du lịch tại các khu vực có tiềm năng về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh. Trong đó trọng tâm phát triển được xác định là thành phố Kon Tum và thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Từ khi khai trương phố đi bộ dọc bờ sông Đăk Bla ngày 10/4/2023 tại thành phố Kon Tum doanh nghiệp đã thu hút được rất nhiều người dân, du khách tham quan phố đi bộ, vui chơi, giải trí, ăn uống... là địa điểm yêu thích của người dân và du khách, được người dân ủng hộ; cuối tháng 4 năm 2023 huyện Kon Plông khai trương phố đi bộ Đại lộ hoàng hôn ở Măng Đen nhằm thu hút du khách, phát triển du lịch ở địa phương... Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế ban đêm cũng sẽ đặt ra nhiều vấn đề tỉnh cần giải quyết trong thời gian đến như: Khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc...	Phát ngày 14/6/2023	x